

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Ấm lòng gia đình liệt sĩ

Với tâm nguyện các cụm nghĩa trang liệt sĩ và phần mộ liệt sĩ phải được xây dựng khang trang, thời gian qua, từ nguồn kinh phí của huyện, các địa phương ở Quỳnh Phụ đã tích cực tu bổ, tôn tạo, nâng cấp cụm nghĩa trang liệt sĩ. Nhiều cụm nghĩa trang liệt sĩ được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), gia đình liệt sĩ thêm ấm lòng



Ông Nguyễn Ngọc Hối, thôn Vũ Xá, xã An Đông (Quỳnh Phụ) thắp hương cho người anh trai được quy tập tại cụm nghĩa trang liệt sĩ của xã.

Những ngày trung tuần tháng 7, cùng với làn đạo Phong Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Quỳnh Phụ, chúng tôi có dịp về thăm và thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại cụm nghĩa trang liệt sĩ xã An Đông (Quỳnh Phụ), nơi yên nghỉ của 260 liệt sĩ thuộc 5 xã: An Đông, An Thái, An Cầu, An Khê, An Hiệp. Trong khuôn viên rộng gần 3.000m², chính giữa là đài tưởng niệm, hai bên là hai nhà đặt bia ghi danh liệt sĩ và mẹ Việt Nam anh hùng. Đây là nơi hội tụ anh linh các liệt sĩ của cố hương, những người đã cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của dân tộc. Ông Nguyễn Văn Tuấn, công chức lao động - thương binh và xã hội xã An Đông chia sẻ: Cụm nghĩa trang liệt sĩ xã xây dựng từ năm 1952, sau 4 lần tôn tạo, nâng cấp, sửa chữa, từ

năm 2020 khi huyện có chủ trương quy hoạch chung tất cả các cụm nghĩa trang theo một thiết kế chung, địa phương được huyện đầu tư hơn 7 tỷ đồng để xây dựng, tu sửa nghĩa trang. Công trình hoàn thành, nhân dân, nhất là thân nhân liệt sĩ rất phấn khởi. Hòa chung với dòng người đến dâng hương tại cụm nghĩa trang liệt sĩ xã An Đông, chúng tôi có dịp trò chuyện với ông Nguyễn Ngọc Hối, thôn Vũ Xá, xã An Đông, là thân nhân liệt sĩ. Ông Hối cho biết, ông có anh trai hy sinh tại chiến trường Đường 9 Nam Lào và được quy tập về cụm nghĩa trang liệt sĩ của xã từ năm 1998. Sau nhiều lần nâng cấp, sửa chữa không đồng bộ, nay được huyện đầu tư kinh phí tôn tạo lại theo thiết kế chung khang trang, uy nghiêm, các phần mộ liệt sĩ đều được ốp đá, gia đình tôi cũng như tất cả các thân nhân liệt sĩ có

người thân đang yên nghỉ tại nghĩa trang này thực sự rất xúc động. Nhìn các phần mộ khang trang, sạch đẹp như ngày hôm nay tôi thấy ấm lòng. Thấm nhuần đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quỳnh Phụ luôn thực hiện tốt công tác "Đến ơn đáp nghĩa" cũng như các chế độ, chính sách đối với người có công (NCC). Trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, ngân sách hạn hẹp song huyện vẫn quyết tâm dành nguồn lực để xây dựng các công trình ghi công liệt sĩ. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, một trong những ưu tiên đầu tư của huyện là cải tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ. Ông Phạm Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, trên địa bàn huyện có 11 công trình ghi công, trong

đó có 1 đài tưởng niệm ở trung tâm huyện và 10 cụm nghĩa trang liệt sĩ các xã, thị trấn. Trong quá trình phân bổ đầu tư, huyện đã bố trí nguồn lực hoàn thiện việc tu sửa, nâng cấp tất cả các cụm nghĩa trang; các công trình ghi công trên địa bàn huyện được tu bổ, chỉnh trang, nâng cấp. Cụ thể, trong năm 2021 huyện nâng cấp 2 cụm nghĩa trang liệt sĩ xã Quỳnh Mỹ và An Đông với tổng mức đầu tư 15,9 tỷ đồng; năm 2022 xây dựng thêm 2 cụm nghĩa trang liệt sĩ xã Quỳnh Mỹ và An Đông với tổng mức đầu tư 15,9 tỷ đồng. Với các cụm nghĩa trang còn lại là xã Quỳnh Hới, xã An Ấp, xã Quỳnh Hưng là những cụm nghĩa trang đã được tu bổ nâng cấp trước đây, huyện sẽ tiếp tục hoàn thiện thêm các hạng mục để đồng bộ tất cả các cụm nghĩa trang trong huyện trên tinh thần chung thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", thiết thực tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Cùng với sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Năm nay, ngoài các suất quà của trung ương và tỉnh, huyện trích kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng để trao quà cho NCC và thân nhân NCC, mỗi suất 200.000 đồng; đồng thời, tổ chức rà soát, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho NCC. Huyện chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, NCC bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Những công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ thực sự đã đáp ứng được mong mỏi của các tầng lớp nhân dân, thỏa tâm nguyện của thân nhân liệt sĩ. Đây cũng là địa chỉ để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

NGUYỄN CƯỜNG

Sản xuất vụ mùa bảo đảm trong khung thời vụ tốt nhất

Những ngày này, nông dân trong tỉnh đang bước vào cao điểm gieo cấy lúa mùa. Thời tiết thuận lợi, các địa phương huy động tối đa nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy nhằm bảo đảm khung thời vụ theo khuyến cáo.

Từ sáng sớm, trên cánh đồng các xã Thụy Thanh, Thái Giang, Thụy Phong... của huyện Thái Thụy, bà con nông dân đã tập nập cấy lúa. Bà Nguyễn Thị Huệ, xã Thái Giang cho biết: Nhiều vụ liền năng suất lúa của gia đình tôi đạt cao do tuân thủ nghiêm khung lịch thời vụ gieo cấy, theo đúng chỉ đạo của HTX. Do vậy, ở vụ mùa này gia đình tôi tiếp tục chuẩn bị kỹ các điều kiện vật tư cho sản xuất như chọn mua giống tốt, phân bón (phân lân, phân hữu cơ) để bón lót, mạ trước khi đem ra cấy cũng đã được phun trừ rầy để phòng ngừa lây truyền bệnh lùn sọc đen. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục có vụ mùa thắng lợi.

Theo kế hoạch, vụ mùa này huyện Thái Thụy phấn đấu gieo cấy 12.750ha lúa. Với định hướng tạo ra sản phẩm chất lượng, có giá trị hàng hóa cao, huyện chỉ đạo các địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu giống, tăng diện tích lúa chất lượng cao, lúa đặc sản. Bên cạnh đó, chú trọng phát triển các hình thức liên kết, bao tiêu sản phẩm. Ở khâu gieo cấy, vận động các HTX và bà con nông dân mở rộng phương thức cấy máy hoặc duy trì cấy tay truyền thống, hạn chế gieo vãi, gieo thẳng, hướng tới sản xuất lúa theo hướng hữu cơ. Nhờ có sự chỉ đạo tập trung từ huyện đến các HTX... nên các công đoạn của sản xuất vụ mùa vẫn được triển khai kịp thời. Bà con cũng linh hoạt đổi công, thuê lao động từ các vùng khác hoặc huy động các thành viên trong gia đình tranh thủ ra đồng gieo cấy vào các ngày thứ bảy, chủ nhật nên đến thời điểm này, tiến

độ gieo cấy cơ bản bảo đảm. Ông Nguyễn Thành Đông, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thái Thụy cho biết: Do lúa xuân năm nay thu hoạch muộn hơn so với cùng kỳ năm trước, áp lực về thời vụ càng trở nên gấp gáp hơn. Khắc phục điều này, đồng thời để bảo đảm kế hoạch về diện tích, lịch thời vụ, cơ cấu giống, trước khi bước vào vụ sản xuất, ngành nông nghiệp và các địa phương đã chỉ đạo nông dân thu hoạch lúa đến đâu tập trung phương tiện làm đất ngay đến đó, tiến hành làm đất, gieo mạ, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật, hỗ trợ giống, vật tư, phân bón cho nông dân gieo cấy lúa mùa, đồng thời tích cực chuẩn bị các phương án phòng, chống úng.

Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy 76.500ha lúa. Với định hướng nâng cao giá trị sản xuất, xây dựng thương hiệu lúa gạo, nhiều mô hình gieo cấy lúa chất lượng cao, lúa đặc sản theo hướng an toàn, hữu cơ, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới tiếp tục được ngành nông nghiệp và các địa phương chú trọng nhân rộng. Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Giám đốc HTX DVNN xã An Thanh (Quỳnh Phụ) cho biết: Nếp Tam Xuân của địa phương, thường được người dân cấy lấy gạo làm quà biếu. Nếp Tam Xuân có mùi thơm, dẻo, ngay đặc trưng hơn các giống nếp khác. Với định hướng xây dựng sản phẩm gạo nếp Tam Xuân là sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2022, HTX đã quy vùng 20ha gieo cấy giống lúa này với sự tham gia của 160 hộ dân. Đến ngày 13/7, toàn tỉnh đã gieo cấy được khoảng 38.000ha. Bà Phạm Thị Hiền, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình cho biết: Ở vụ mùa, cây lúa

phát triển rất nhanh và thời gian từ gieo cấy đến trở thường ngắn hơn so với lúa xuân. Vì vậy, muốn cây lúa khỏe, tốt ngay từ đầu vụ thì cần thực hiện "nhất thì, nhì thục" vừa gieo cấy đúng thời vụ vừa bảo đảm thực hiện tốt khâu làm đất, vệ sinh đồng ruộng. Để hạn chế bệnh bạc lá và chống đổ ngã giai đoạn cuối vụ, bà con không bón phân đơn, đặc biệt là phân đạm (đạm làm cho cây lúa thân yếu, lốp, dễ đổ ngã, nhất là trên những chân ruộng trũng, hẩu, dón đạm, lúa tốt muộn, cuối vụ gặp mưa giông sẽ bị bệnh bạc lá). Nguyên tắc của bón thúc cho lúa mùa là: Bón sớm ngay khi cây lúa bén rễ hồi xanh; cân đối các chất dinh dưỡng N, P, K; bón tập trung, không bón lại rai. Bà con cũng cần chú ý phòng, trừ nguồn độc hữu cơ, bệnh lùn sọc đen thường gặp ở vụ mùa.

NGÂN HUYN



Các địa phương huy động tối đa máy làm đất để bảo đảm thời vụ, quyết tâm không để mùa chừa ruộng.

Phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở

Với phương châm "ở đâu có người lao động, ở đó có tổ chức công đoàn", các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động và người lao động (NLD) thành lập tổ chức công đoàn, góp phần đưa công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) đạt nhiều kết quả tích cực.

Ông Nguyễn Hữu Khuyển, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thái Thụy cho biết: LĐLĐ huyện đã tiến hành

khảo sát tình hình công nhân lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp, tích cực tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, thường xuyên bám sát cơ sở kiểm tra, đón đóc và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc giúp các đơn vị doanh nghiệp nhận thức sâu sắc hơn vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn đối với hoạt động của đơn vị, doanh nghiệp mình. Từ đó doanh nghiệp tự nguyện thành lập tổ chức CĐCS nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLD. LĐLĐ huyện cấp phát hơn

mặt Premium (Thái Thụy) chia sẻ: Công ty mới đi vào hoạt động song được LĐLĐ huyện Thái Thụy tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các bước trong quy trình thành lập CĐCS, chúng tôi đã cùng với lãnh đạo Công ty tự nguyện thành lập CĐCS. Việc này không chỉ nhằm tạo sự kết nối giữa người sử dụng lao động và NLD mà còn thực hiện tốt hơn việc chăm lo cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho NLD, góp phần để doanh nghiệp phát triển bền vững. Chi Bùi Thị Xuân, công nhân Công ty cho biết thêm: Chúng tôi tự nguyện tham gia tổ chức công đoàn bởi qua tuyên truyền, chúng tôi hiểu rõ hơn về tổ chức, hiểu rằng khi tham gia tổ chức công đoàn sẽ được tổ chức bảo vệ, chăm lo và bảo đảm tốt hơn về quyền, lợi ích của NLD cũng như thay mình cần phải nâng cao trách nhiệm trong lao động sản xuất và các hoạt động khác.

Đề công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS đạt kết quả cao, LĐLĐ tỉnh đã ban hành 2 đề án về phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước giai đoạn 2019 - 2023 và giai đoạn 2021 - 2025. 100% công đoàn ngành, huyện đã tham mưu cấp ủy ban hành văn bản chỉ đạo việc thành lập CĐCS. Đồng thời, thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, thường xuyên khảo sát, thống kê, cập nhật danh sách những doanh nghiệp chưa thành

lập công đoàn, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiếp cận, vận động việc thành lập CĐCS. Công đoàn các cấp trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Gần công tác phát triển đoàn viên với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn. Thành lập ban chỉ đạo phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, phân công trách nhiệm cho các thành viên ban chỉ đạo, cán bộ công đoàn chuyên trách phụ trách chuyên sâu công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS. Tiến hành khảo sát các doanh nghiệp trên địa bàn, tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS trong đợt triển khai hoạt động tháng công nhân và dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn được quan tâm. LĐLĐ tỉnh và công đoàn các cấp hàng năm tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động công đoàn cho cán bộ CĐCS.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398. Covid-19. Tinh hình dịch Covid-19 đến ngày 13/7. Thế giới: Hơn 563 triệu ca mắc Covid-19. Việt Nam: Đã tiêm hơn 9,4 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Thái Bình: Đã tiêm hơn 3,94 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19. SỞ Y TẾ: 0969.851.212, 0227.3640.786. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292, 0914.590.476, 0227.3831.885. MAI THƯ



Việc thành lập tổ chức công đoàn giúp Công ty TNHH May mặc Premium (Thái Thụy) chăm lo tốt hơn cho người lao động.